

## THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH HỒNG KONG

### (Dành cho khách đi tour ghép đoàn)

TÊN HỒ SƠ	CÁN BỘ - NHÂN VIÊN	CHỦ DOANH NGHIỆP	KINH DOANH ONLINE/ TỰ DO	HS-SV	HƯU TRÍ	NỘI TRỢ	TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI
<b>HỘ CHIẾU (Scan)</b> Scan tất cả các trang có thông tin và có dấu Hộ chiếu phải đảm bảo các điều kiện sau: - Còn hạn ít nhất 6 tháng sau khi trở về Việt Nam. - Còn ít nhất 2 trang trắng trong hộ chiếu. - Có ký vào phần "Chữ ký người mang hộ chiếu" tại trang 3 của hộ chiếu do Việt Nam cấp.	x	x	x	x	x	x	x
<b>HỘ CHIẾU CŨ (Scan)</b> Scan tất cả các trang có thông tin và có dấu (nếu có)	x	x	x	x	x	x	x
<b>FILE ẢNH</b> 1 Ảnh 4*6cm: chụp trên phông trắng, chụp trực diện khuôn mặt; tóc, 2 mắt & 2 lỗ tai không bị che khuất, không quá 6 tháng, không chụp bằng điện thoại.	x	x	x	x	x	x	x
<b>CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (Scan)</b> Nếu đã đổi Căn cước công dân mà trong Hộ chiếu là số CMND cũ thì nộp CMND cũ và Căn cước công dân mới	x	x	x	x	x	x	
<b>GIẤY TỜ CHỨNG MINH MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI ĐI CÙNG (Scan)</b>	x	x	x	x	x	x	x
<b>FORM THÔNG TIN HONG KONG (Scan/ Gốc)</b> Điền đầy đủ thông tin. <a href="#">Tải mẫu đính kèm</a>	x	x	x	x	x	x	x
<b>XÁC NHẬN VIỆC LÀM (Scan)</b> Ghi rõ tên công ty, địa chỉ, điện thoại công ty, chức vụ, thời gian công tác. <a href="#">Tham khảo mẫu tại link đính kèm.</a>	x						
<b>ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Scan)</b> Có tên của đương đơn		x					
<b>XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG (Scan)</b> Cần có đầy đủ thông tin của trường, ký, đóng dấu. Nếu trong thời gian nghỉ hè thì không xin được giấy xác nhận của trường thì có thể thay bằng Thẻ Học sinh/Sinh viên <i>Lưu ý: Trường hợp trên 18 tuổi, còn đang đi học, chưa có việc làm thì cần nộp thêm hồ sơ của cha mẹ.</i>				x			x
<b>THẺ HƯU TRÍ Hoặc QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU (Scan)</b>					x		

<p><b>XÁC NHẬN SỐ DƯ SỔ TIẾT KIỆM (Scan)</b>          Xác nhận số dư sổ tiết kiệm có số tiền tối thiểu 2.000 USD/người hoặc 50.000.000VND/người, có ngày đáo hạn sau khi đi tour về.          Lưu ý: Ngày xác nhận số dư không quá 30 ngày so với ngày nộp hồ sơ          Nhóm gia đình (bố/mẹ/vợ/chồng/con) chứng minh được mối quan hệ có thể chỉ cần 1 người chứng minh tài chính (tối thiểu 2.000 USD/người (hoặc 50.000.000VND/người) nhân theo số người được bảo lãnh)</p>	x	x	x	x	x	x	x
<p><b>NẾU ĐƯƠNG ĐƠN DƯỚI 18 TUỔI ĐI CÙNG VỚI 1 TRONG 2, HOẶC VỚI BA HOẶC VỚI MẸ, CUNG CẤP CÁC GIẤY TỜ SAU:</b></p> <p>- Giấy khai sinh (scan)          - ĐKKH CỦA BA MẸ (Scan)          Nếu đã mất hoặc ly hôn thì thay bằng giấy chứng tử, giấy ly hôn          - CCCD Hoặc PASSPORT CỦA BA Hoặc MẸ KHÔNG ĐI (Scan)</p>				x			x
<p><b>NẾU ĐƯƠNG ĐƠN DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG ĐI CÙNG VỚI CẢ BA VÀ MẸ, CUNG CẤP CÁC GIẤY TỜ SAU:</b></p> <p>- CHỨNG MINH CÔNG VIỆC Hoặc TÀI CHÍNH CỦA BA Hoặc MẸ KHÔNG ĐI (Scan)          - GIẤY ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐI CÙNG NẾU TRẺ EM (Góc) có chữ ký của ba mẹ và xác nhận của địa phương hoặc phòng công chứng          - Giấy khai sinh (scan)          - ĐKKH CỦA BA MẸ (Scan)          Nếu đã mất hoặc ly hôn thì thay bằng giấy chứng tử, giấy ly hôn          - CCCD Hoặc PASSPORT CỦA BA và MẸ KHÔNG ĐI (Scan)</p>				x			x

#### GHI CHÚ

- Trẻ em dưới 18 tuổi đi cùng người thân chỉ áp dụng cho trường hợp trẻ đi cùng với ông bà, anh chị em họ, cô dì chú bác là anh chị em của bố mẹ.
- Từ ngày 13/02/2023 Cục di trú hạn chế xét duyệt visa cho nơi sinh NGHỆ AN, HÀ TĨNH, nếu khách đã đổi hộ khẩu sẽ xem xét theo từng trường hợp.
- Thông tin cá nhân trên các giấy tờ phải trùng khớp với nhau.
- Tùy từng trường hợp cục di trú HongKong có thể yêu cầu bổ sung thêm một số giấy tờ cần thiết khác
- Một hồ sơ không hoàn chỉnh có thể bị dẫn đến quyết định từ chối cấp visa. Tuy nhiên, cung cấp đầy đủ không bảo đảm là cấp visa